

18/11/16 THỨ SÁU TUẦN 33 TN

Cung hiến đền thờ thánh Phê-rô và Phao-lô

Lc 19,45-48

19:45 Đức Giêsu vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán

19:46 và nói với họ: "Đã có lời chép rằng: "Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!"

19:47 Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy.

19:48 Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.

NHÀ THỜ LÀ NHÀ CẦU NGUYỆN

"Đã có lời chép rằng: 'Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!'" (Lc 19,46)

Suy niệm: Tại Châu Âu hiện nay nhà thờ, tu viện đang dần phải bán đi. Trong khi đó tại Việt Nam, đa số nhà thờ rất nhộn nhịp, chắc là nhất nhì thế giới! Chúng ta có lý do để mừng và tự hào. Nhưng một số mục tử nhìn tới tương lai và bắt đầu lo. Làm sao để điều tệ hại như bên Tây không xảy ra bên ta trong mười hay hai mươi năm nữa? Chắc hẳn chỉ có một cách thôi, đó là *bảo đảm chất lượng cho sự nhộn nhịp hôm nay*. Thật vậy, nhộn nhịp là chuyện số lượng; còn chất lượng có thể là chuyện khác. Đền thờ Giê-ru-sa-lem ngày xưa rất sầm uất, nhưng chính Đức Giêsu đã gọi đó là "hang trộm cướp," bởi vì người ta biến nơi đó thành cái chợ, nơi họ buôn bán, trục lợi bằng đủ thứ mảnh lối đặc trưng của một 'chợ trời': đầu cơ, độc quyền, ép giá, lừa đảo, móc nối chia chác...

Mời Ban: Thánh giáo hoàng Gio-an Phao-lô II nhận định về Giáo Hội trước thềm thiên niên kỷ thứ ba: "*Còn nơi nào mà bầu khí tục hoá chưa xâm lấn tới?*" (số 36) Ta tham dự phụng vụ linh đình, nghi thức rầm rộ, hoành tráng, nhưng ta có xác tín mạnh mẽ sự hiện diện của Chúa không? Hay ta đến đó như 'xác không hồn', và ra về như 'nước đổ lá môn', chẳng đọng lại mấy tâm tình?

Chia sẻ: Theo bạn, nhà thờ hay Giáo Hội hôm nay có thể bị biến thành "hang trộm cướp" bằng những cách nào?

Sống Lời Chúa: Bạn tham dự Thánh Lễ có "chất lượng cao": 1/ về thời gian: không đi trễ về sớm; 2/ về y phục: lịch sự, đoan trang; 3/ về tâm tình đạo đức: đến gặp gỡ Chúa và gặp gỡ anh chị em với tất cả tâm hồn.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, xin cho con biết đến với Chúa với cả tâm lòng thành.*

